

ชื่อโครงการวิจัย : ประสิทธิภาพของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้วิจัย : นายสมชาย ดีละม้าย

สถานที่ทำงาน : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 68 ซอยนวมศรี 10 ถนนรามคาแหง 21 เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมิน ประสิทธิภาพของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ การเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู้ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถสนองตอบความต้องการในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การมีรายได้มีเงินงบประมาณเป็นของตนเองเพียงพอจะสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งในด้านเงิน วัสดุคน ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ สามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นวิธีหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่นทำให้ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก (2) เพื่อศึกษา ปัจจัยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร ผู้นำการบริหาร พนักงานส่วนตำบล และด้านประชาชน (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบล (4) เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจากกรรมการบริหารกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 76 คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 151 คน และประชาชน จำนวน 179 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 406 คน ใน 7 ตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จำแนกตามปัจจัยด้านองค์กรพบว่า ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่แตกต่างกันมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งหมด และการสนองตอบความต้องการทั้งหมด แต่ไม่มีผลต่อการเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู้ถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จำแนกตามปัจจัยด้านประชาชน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งหมด พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งหมดแตกต่างกัน